



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2551 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน 2551 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	
1	30006	นายเพชร	ชินสวัสดิ์
2	30003	นายขจรยศ	ปาละกุล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	
1	10002	นางสาวจิรวรรณ	สิทธิภักดี
2	10003	นางจริยา	อ่ำเล็ก
3	10005	นายสมมาตร	ตราชู

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทราบว่า

1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
 - 2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้
 - 2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
 - 2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลำดับที่ 1 และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง